

## รายงานสรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นสูง “Advanced Cardio vascular Life Support”

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระนรราชจาง

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระนรราชจาง

\*\*\*\*\*

สถานการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน เกิดขึ้นได้บ่อย โดยที่เราไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น โรคหัวใจ การแพ้ยา การแพ้พิษแมลงกัดต่อย ไฟฟ้าดูด หรือการจมน้ำ เป็นต้นซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้จะหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน การให้ความช่วยเหลือต่อผู้ประสบกับสถานการณ์ฉุกเฉินจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วย จากสถิติพบว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันถ้าสามารถให้การช่วยฟื้นคืนชีพได้ทันเวลา จะทำให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมได้ โดยไม่มีความพิการใดๆ ดังนั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardio vascular Life Support) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ และพยาบาลรวมถึงผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยวิกฤตอยู่เป็นประจำ ให้มีขีดความสามารถในการตรวจพบ และแก้ไขปัญหาที่เป็นอันตรายถึงชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardio vascular Life Support) ขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการดูแลรักษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของทีมสหวิชาชีพในการร่วมกันสร้างแนวทางปฏิบัติในการประสานการส่งต่อ ตามแนวทางการดูแลที่กำหนดได้อย่างมีมาตรฐาน พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยมีการประสานการทำงาน ทศนคติที่ดี สร้างพลังให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการผู้ป่วยหนัก และฉุกเฉินให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ

### วัตถุประสงค์

๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการประเมิน ดูแลรักษาและการประสานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒ เพื่อให้ผู้รับการอบรมรู้จักและเลือกใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตได้เหมาะสมกับผู้ป่วยฉุกเฉิน

๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานช่วยแพทย์ระหว่างการช่วยชีวิตขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรสาธารณสุข ทีมสหวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล เวชกิจฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน) ของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๒๐๐ คน

## รูปแบบการจัดการอบรม

๑. การบรรยาย
๒. การแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติ

## ผลการดำเนินการจัดอบรม

จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัด **อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นสูง “Advanced Cardio vascular Life Support”** มีบุคลากรทางการแพทย์ให้ความสนใจและเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๔ คน โดยกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น ๒ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑	มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	จำนวน ๑๐๒ คน
รุ่นที่ ๒	มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ	จำนวน ๑๐๒ คน

## การประเมินผลโครงการ

เกณฑ์ชี้วัด ๑. : จำนวนผู้ที่เข้าร่วมการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้  
ผลการดำเนินโครงการ : การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardio vascular Life Support) มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒ ของเป้าหมาย จึงส่งผลให้ผ่านเกณฑ์ชี้วัดของโครงการ

เกณฑ์ชี้วัด ๒. : ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๙๐ สามารถทำคะแนนสอบภาคทฤษฎีผ่านเกณฑ์ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐)

ผลการดำเนินโครงการ : การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardio vascular Life Support) มีผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๔ คน และสามารถทำคะแนนสอบภาคทฤษฎี ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๔ จึงส่งผลให้การดำเนินการผ่านเกณฑ์ชี้วัดของโครงการ

## ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardio vascular Life Support) รุ่นที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระนรราชจันง โรงพยาบาลสมุทรสาคร



## ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardio vascular Life Support) รุ่นที่ ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพระนราชาจันง โรงพยาบาลสมุทรสาคร



